



ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ  
งานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม  
วิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตามประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่  
๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้บุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วน  
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนัก  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเป็น  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยชอบ อาศัยอำนาจ  
ตามความใน ข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน  
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อ  
คัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

๑. ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมายเลข ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนา หอมบุปผา

๒. ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมายเลข ๑ นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง

หมายเลข ๒ นายภูริพัศ เหมือนทอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา)

ประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์